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เปิดหลกัสูตรวทิยาการเกษตรระดบัสูง (วกส.) รุ่นที ่4
‘รมช.ประภตัร’ ปลอ่ยคาราวานโคเนือ้ปฐมฤกษ์ไปเวยีดนาม 

พิธมีอบเกยีรตบิตัรและเขม็เชดิชูเกยีรต ิแกข่า้ราชการพลเรือนดเีดน่ 2565 

เปิดหลกัสูตรวทิยาการเกษตร
ระดบัสูง (วกส.) รุ่นที ่4

ติดตามขาวสาร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ



เปิดหลกัสูตรวทิยาการเกษตรระดบัสูง (วกส.) รุ่นที ่4

 ก.เกษตรฯ รวมกับ มูลนิธิเกษตราธิการ และ สวก. 
จัดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ นท่ี 4
 ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รมว.กษ. เปนประธานงานแถลงขาว
หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุนท่ี 4 ณ หองประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงหลักสูตร วกส. จัดข้ึนโดยความรวมมือ
ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ มูลนิธิเกษตราธิการ 
และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) 
มีวัตถุประสงคในการขับเคล่ือนภาคการเกษตรไทยใหเปน
ผูนําดานการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ ท่ีจะสงผล
ในการสรางรายไดเพ่ิมใหกับประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยัง่ยืน 
ซ่ึงหลักสูตรมีเน้ือหาครอบคลุมใน 6 ดาน ไดแก 1) Agriculture 
and Cooperatives Landscape 2) Agricultural Market 
Mechanisms 3) Technology and Innovation 4) Current 
Issues for Agriculture Development 5) Research for the 
Future และ 6) Leadership and Sustainability ซ่ึงครอบคลุม
และเช่ือมโยงในทุกมิติท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาภาคการเกษตร 
รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพ่ือใหผูเขารวมการฝกอบรมจะไดแลกเปล่ียนเรียนรู และนํา
มาซ่ึงแนวทางการขับเคล่ือนภาคการเกษตรท่ีเปน Agri Challenge 
เพ่ือรองรับความปกติใหม (New Normal to Next Normal)
ท่ีจะเกิดข้ึน และสําหรับหลักสูตร วกส. รุนท่ี 4 น้ี กําหนดจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 14 ก.ค. - 1 ธ.ค. 2566 โดยมีผูบริหารระดับสูง

จากองคกรภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูแทน
เกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกเขารวมการฝกอบรม จํานวน 96 คน 
รวม 3 รุน จํานวน 288 คน
 ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรฯ ไดเล็งเห็นโอกาสและใหความสําคัญ
ในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย โดยอาศัยกลไกความรวมมือ
จากหนวยงานทุกภาคสวน จึงไดจัดทําหลักสูตรเพ่ือเปนกลไก
ในการขับเคล่ือนภาคการเกษตรไทยใหเปนผูนําในระดับนานาชาติ 
ดวยวิทยาการเกษตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมสมัยใหม ภายใต
หลักการตลาดนําการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสราง
ความสมดุล ม่ันคง และยัง่ยนื โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพ
และสรางผูนําระดับสูงใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
การเกษตร รวมท้ังกอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู วิสัยทัศน 
และประสบการณระหวางผูนําภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพ่ือมุงสูการทําเกษตรวิถีใหม
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        ‘รมช.ประภัตร’ ปลอยคาราวานโคเน้ือของไทยไป
เวียดนามคร้ังแรก คาดส งออกได มากถึง 7,000 ตัว
 นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. เปดเผยภายหลังเปน
ประธานพิธีปลอยคาราวานโคเน้ือไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ณ ลุงเชาวนฟารม จ.สุพรรณบุรี วา ประเทศไทยมีความสัมพันธ
อันดีดานการคากับทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการสงออก
สินคาหลักท่ีสําคัญ เชน ชา กาแฟ เคร่ืองเทศ น้ํามันสําเร็จรูป 
และสินคาทางการเกษตรอีกหลายรายการ สําหรับในรายสินคา
โคเน้ือ ทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะกรมสุขภาพสัตว 
(Department of Animal Health: DAH) กระทรวงการเกษตร
และพัฒนาชนบทเวียดนาม ไดสงหนังสือแจงความสนใจท่ีจะนําเขา
โค – กระบือจากประเทศไทย พรอมท้ังไดเดินทางมาดูงาน
ดานโคเน้ือในไทย และลาสุดไดสงหนังสือแจงขอกําหนดและ
ระเบียบการสงออกโค - กระบือของไทยไปยงัเวียดนาม รวมถึงแจง
อนุมัติใหฟารมโค - กระบือ จํานวน 14 ฟารมของประเทศไทย 
สามารถสงออกโคเน้ือไปยงัเวียดนามไดตามจํานวนท่ีกําหนด คือ 
จํานวน 7,000 ตัว มีผลต้ังแตวันท่ี 23 มิ.ย. - 28 ก.ย. 2566
 “ประเทศไทยและเวียดนาม มีความรวมมือดานการคา
ระหวางประเทศมาเปนอยางดี และในวันน้ีถือเปนคร้ังแรก
ท่ีจะมีการสงออกโคเน้ือจากประเทศไทยไปยังเวียดนาม โดย
เร่ิมตนการสงโคเน้ือเปนจํานวน 180 ตัว ตัว ถือเปนจุดเช่ือมโยง
ความสัมพันธอันดี โดยผลจากความสําเร็จในวันน้ีจะเปนแรง
ขับเคล่ือนในการสงเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือใใหแกพ่ีนองเกษตรกร

ยดึถือในอาชีพการเล้ียงโคเน้ือไดอยางยัง่ยนื และขอความรวมมือ
พ่ีนองเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ หยดุการใชสารเรงเน้ือแดง เพ่ือให
เปนไปตามหลักเกณฑในการสงออกโคเน้ือไปยงัเวียดนามดวย” 
รมช.ประภัตร กลาว
 ท้ังน้ี การสงออกโคเน้ือไปยงัสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จะตองทําการสงจากประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และจาก สปป.ลาว ไปยงัสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงกรมปศุสัตวไดสงหนังสือขอความรวมมือ 
สปป.ลาว ในการควบคุมการขนสงขามพรมแดนแลว และทาง 
สปป.ลาว ยนิดีท่ีจะใหการอํานวยความสะดวกขนสงโค – กระบือ
มีชีวิตจากไทย  ดังน้ัน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตวจึงได
เรงช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติการสงโคเน้ือไปจําหนายยงัเวียดนาม
ใหกับผูประกอบการ เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของเวียดนามแลว 
เม่ือวันท่ี 4 ก.ค. 2566 ท่ีผานมา

ปล่อยคาราวานปฐมฤกษ์
โคเนื้อไทยไปเวียดนาม
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พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

 ปลัดเกษตรฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2565 
นายประยรู อินสกุล ปลัด กษ. เปนประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมกันน้ีไดมอบเกียรติบัตรและโลเชิดชูเกียรติ แกพนักงานราชการดีเดน รวมท้ังผูไดรับ
การเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนและพนักงานราชการดีเดน ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (สป.กษ.) ประจําป พ.ศ. 2565 ณ หอง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน ไดประกาศผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มีผูไดรับการคัดเลือก จํานวน 32 ราย ซ่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี ท้ังในดานการครองตน การครองคน และการครองงาน รวมท้ังมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ

 ในสวนของ สป.กษ. มีผูไดรับการคัดเลือกใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 2 ราย ไดแก 

นายกิตติชัย คําขันธ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
สถาบันเกษตราธิการ
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และมีผูไดรับการเสนอช่ือเขารับการคัดเลือก จํานวน 7 ราย ไดแก 1. นางสาวอรุณี พวงแตง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการพิเศษ สํานักตรวจสอบภายใน 2. นางสาวเบญจวรรณ ชุมศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงเกษตรฯ 3. นางสาวธนิดา จันทรตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักพัฒนาระบบบริหาร 4. นางทยารัตน 
แสนจุม นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองเกษตรสารนิเทศ 5. นางสาวชุลีพร ศรีสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
สํานักกฎหมาย 6. นางสาวชิสาพัชร รวานนท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ และ 7. นางศรีปภาดา 
นิธิสุวโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักการเกษตรตางประเทศ

สําหรับพนักงานราชการดีเดนของ สป.กษ. ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 2 ราย ไดแก 

นายธีรพล พันธุเปรม นักวิชาการเผยแพร 
กองเกษตรสารนิเทศ 

นายบัญชา ไชยนา นิติกร 
สํานักกฎหมาย 
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และมีผูไดรับการเสนอช่ือเขารับการคัดเลือก จํานวน 4 ราย ไดแก นางนันทภรณ อินทุประภา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถาบันเกษตราธิการ 2. นางสาวการะเกษ มวงเพชร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 
3. นางสาวณัฐวรรณ ประเสริฐอินทร นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ 4. นางสาวปริยากร 
ชาธิพา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล สํานักพัฒนาระบบบริหาร

  “ขอแสดงความยนิดีกับทุกทานและหวังเปนอยางยิง่วาทุกทานจะเปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุคลากรทานอ่ืนในกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดยึดถือและปฏิบัติตาม สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับไปปรับใช และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ
ใหเกิดประโยชนตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ และขอใหใชสัมพันธภาพและเครือขายน้ีใหเกิดความสามัคคี ความรวมมือ
ในการทํางานอยางบูรณาการ เพ่ือความสําเร็จในการพัฒนางานดานการเกษตรและสหกรณใหเขมแข็งสืบไป” ปลัด กษ. กลาว
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หนุนปลูกกาแฟลดการนําเขา  : นายอภัย สุทธิสังข 
รองปลัด กษ.  เปนประธานการประชุมการสงเสริมการปลูก
กาแฟเพ่ือทดแทนการนําเขา ณ กระทรวงเกษตรฯ โดย
สงเสริมการปลูกกาแฟรวมกับพืชชนิดอ่ืนเพ่ือทดแทน
การนําเขา ไดแก การสงเสริมการปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีสวนยางพารา 
รวมถึงสงเสริมการปลูกกาแฟแทนการปลูกขาวโพดเล้ียง
สัตวบนดอยเพ่ือแกปญหาหมอกควัน (PM 2.5) พรอมมอบ
หมายใหสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
จัดทําโครงการวิจัยตนแบบการสงเสริมการผลิตกาแฟ
ทดแทนการนําเขาอยางครบวงจร

พัฒนาสับปะรดไทย :  นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัด กษ. 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนา
สับปะรด คร้ังท่ี 1/2566 ณ กระทรวงเกษตรฯ โดยท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบแตงต้ังคณะทํางานพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
พืชสับปะรด เพ่ือหาแนวทางในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย 
ท่ีใชกํากับดูแลระบบอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย และ
มอบหมายใหฝายเลขาฯ เสนอปลัด กษ. ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาสับปะรด ลงนามตอไป

กลาวถอยแถลงประชุมสมัชชาใหญ FAO :  นายเศรษฐเกียรติ 
กระจางวงษ รองปลัด กษ. ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนประเทศไทย 
รวมกลาวถอยแถลงในหัวขอแผนการบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศไทย ในการเขารวมการประชุมสมัชชาใหญ FAO 
สมัยท่ี พรอมกลาวเชิญชวนประเทศสมาชิก FAO เขารวมกิจกรรม 
Healthy Soils for Healthy Food and Nutrition ซ่ึงเปน
กิจกรรมยอยภายใตการประชุม Global Soil Partnership 
ในหัวขอ Spirit of Soils, Spirit of Partnership มีกําหนด
จัดข้ึนในวันท่ี 13 ก.ค. 2566 เพ่ือเปนการเสริมสราง
ความรวมมือดานการบริหารจัดการดินและน้ําอยางยั่งยืน 
และมุงสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยนืของ FAO 
ณ หองประชุม Plenary สํานักงานใหญ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ : นายพีรพันธ คอทอง 
รองปลัด กษ. เปนประธานการประชุมคณะทํางานกล่ันกรอง
การกํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ คร้ังท่ี 1/2566 ณ กระทรวง
เกษตรฯ โดยคณะทํางานกล่ันกรองฯ มีหนาท่ี วิเคราะหกล่ันกรอง
การกําหนดตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมายในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของกระทรวง กํากับ ติดตามและรายงานผล
การประเมินของกระทรวงและสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
รวมท้ังบูรณาการตัวช้ีวัดขององคการมหาชนท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแลของ รมว.เกษตรฯ กอนเสนอคณะกรรมการ
กํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาตอไป 
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GPT
“ การพัฒนาและอนาคต

ของการสนทนาแบบ AI”
       ในสมยักอ่นหากเราตอ้งการคาํแนะนาํหรอืขอ้มลูเกีย่วกบั
เรื่องราวต่าง ๆ เราจะไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือค้นหาข้อมูล
ในหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือค้นหาคําตอบเพ่ือเพ่ิมความรู้
ของเราเอง แตใ่นยคุปัจจุบนั เทคโนโลยกีา้วกระโดดไปอกีขัน้ 
ทําให้การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายกว่า
ทีเ่คยเป็นมากอ่น เราจะพาไปรูจ้กักบั ChatGPT หรอืชือ่เตม็ ๆ 
คือ Chat Generative Pre-trained Transformer

CHAT 

      ChatGPT เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นโดย OpenAI ด้วยความสามารถ
ในการเข้าใจและสร้างเนื้อหาที่มีความหมายและความสอดคล้องกัน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้จากข้อมูลมากมายและทักษะทางภาษา เพ่ือสร้างประโยคที่มีความสมเหตุ
สมผล สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และมคีวามเป็นธรรมชาตมิากทีสุ่ดเทา่ทีม่นษุยค์นหนึง่
จะสามารถเลอืกตอบได้

    หากเราต้องการคําแนะนํา หรือคําตอบเกี่ยวกับเรื่องราวหรือ
ข้อมูลใด ๆ เราสามารถพิมพ์คําถามหรือปัญหาของเราเข้าไป
ในระบบของ ChatGPT เพียงแคเ่สีย้ววนิาท ีระบบจะทาํการประมวลผล
และสร้างคําตอบที่เป็นรูปแบบของประโยคที่มีความสอดคล้อง
และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามอยู่

                 จากตัวอย่างจะเห็นว่าได้ว่า ChatGPT สามารถ       
                 เป็นเคร่ืองมอืสังเคราะหข์อ้มลูความรู้จากหลากหลาย  
              แหล่งข้อมูลในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงภาค
การเกษตรก็เช่นกัน ระบบสามารถให้ข้อมูลและตอบคําถาม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่ิงทีต่อ้งการคาํตอบได ้ซึง่คาดวา่จะเป็นประโยชน์
สําหรับเกษตรและผูส้นใจไดเ้ป็นอยา่งดี

      แมว้า่ ChatGPT จะมปีระโยชนใ์นการส่ือสารและการเขา้ถงึขอ้มลู แตย่งัมขีอ้จาํกดับางอยา่งทีต่อ้งคาํนงึถงึ 
นัน่คอื ChatGPT จะใหค้าํตอบตามขอ้มลูทีม่อียู ่แตอ่าจไมส่ามารถประมวลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้งทีสุ่ดเสมอไป เนือ่งจาก
ขอ้จาํกดัของตวัปัญญาประดษิฐแ์ละขอ้มลูทีใ่ชใ้นการฝึกสอน อีกทัง้ยงัมคีวามเป็นไปไดท้ี ่ChatGPT อาจใหข้อ้มลู
ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี ดังนั้น การใช้ ChatGPT ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ให้
เหมาะสมกบังานและการส่ือสารทีต่อ้งการ

ตวัอยา่ง CHAT GPT

 ในสมยัทีเ่ทคโนโลยกีา้วหนา้และการส่ือสารเป็นส่ิงสําคญั ChatGPT เป็นตวัชว่ยทีไ่มเ่หมอืนใคร เพ่ือใหเ้ราสามารถส่ือสาร
และเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ อนาคตของ ChatGPT จะยงัไดรั้บการพัฒนาตอ่ยอดอีกมากมาย และเราควร
ตอ้งตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ทคโนโลยเีหลา่นีเ้พ่ือใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดและชว่ยในการพัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื 

KM โดย ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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“ทุเรียน” 
นิยมขนาดไหนในตลาดจีน ?ทำไมชาวจีนจึงหลงรัก

                จากสถิติขององคการคาโลก (WTO) ป 2565 จีนคือประเทศ

           ผูนำเขาและบริโภคทุเรียนมากท่ีสุดในโลก โดยปริมาณทุเรียน

ท่ีจีนนำเขาคิดเปนรอยละ 82 ของความตองการทุเรียนท่ีมีอยูท่ัวโลก มูลคาการนำเขาทุเรียน

ของจีนข้ึนแทนอันดับหน่ึง แซงหนาเชอรร่ีมาต้ังแตป 2561 จนถึงปจจุบัน 

  ชาวจีนรูจักทุเรียนในฐานะผลไมนำเขาระดับพรีเมียมท่ีมีช่ือเสียงมาอยางยาวนาน ช่ือเสียงอันโดงดังน้ี

กระตุนใหผูคนอยากจะลองชิมทุเรียนดูสักคร้ังในชีวิต แมวากล่ินท่ีเปนความประทับใจแรกจะใหความรูสึก

ท่ีตางกันไป บางคนวาเหม็น บางคนก็วาหอม แตเม่ือไดล้ิมลองตางก็พบวาทุเรียนมีรสชาติท่ีซับซอน 

หอม หวานมัน ครีมม่ี กลมกลอม เน้ือสัมผัสนุมละเอียด ละมุนล้ิน ใครไดลองชิมตองติดใจ 

นอกจากน้ี ทุเรียนยังเปนผลไมท่ีใหพลังงานสูง เปนแหลงของคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันอยางดี

 หากกินคร้ังละ 2 - 3 พู จะทำใหรางกายไดรับพลังงานเทียบเทากับอาหาร 1 ม้ือ ดวยรสชาติท่ีมี

เอกลักษณโดดเดน พรอมท้ังคุณคาทางโภชนาการท่ีสูง จึงปฏิเสธไมไดเลยวาทุเรียนน้ันมีแรงดึงดูด

ท่ีจะทำใหผูคนตางหลงใหล โดยเฉพาะอยางย่ิงกับชาวจีน 

ชวงทศวรรษท่ีผานมาไทยครองแชมป “ผูสงออกทุเรียนอันดับ 1 ของโลก” 

โดยเฉพาะในตลาดผูบริโภคหลักของโลกอยางจีน

ลาสุดในป 2565 จีนมีการนำเขาทุเรียนไทยมากถึง 783,976 ตัน เพ่ิมข้ึนสูงถึง 249% 

KM โดย ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครเซ่ียงไฮ
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?
KM โดย ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครเซ่ียงไฮ

“ทุเรียน” 
นิยมขนาดไหนในตลาดจีน ?ทำไมชาวจีนจึงหลงรัก

(ตอ)

ทุเรียนเปนผลไมเมืองรอน แตจีนเปนประเทศท่ีผลิตผลไมเมืองหนาวไมสามารถปลูกทุเรียนเองได 

จึงตองอาศัยการนำเขาทุเรียนจากตางประเทศเปนหลัก แตเม่ือป 2561 จีนไดพยายามทดลองปลูก

ทุเรียนในมณฑลไหหนาน (ไหหลำ) ทางตอนใตของจีน และปจจุบันก็ประสบความสำเร็จจนมีผลผลิต

เปนท่ีเรียบรอย โดยชวงปลายเดือนมิถุนายนน้ีทุเรียนไหหนานเร่ิมสุกและทยอยออกสูตลาด 

ทุเรียนไหหนาน

ขอดีทุเรียนไหหนาน 

เปนทุเรียนท่ีสุกบนตนตามธรรมชาติ แตรสชาติและคุณภาพ

ยังคงตองพัฒนาตอไป แมปจจุบันจีนจะยังคงนำเขาทุเรียน

จากไทยเปนหลัก แตในอนาคตจีนจะเร่ิมนำเขาทุเรียนจาก

ประเทศอ่ืน ๆ มากข้ึน รวมถึงทุเรียนไหหนานท่ีเร่ิมเขามา

มีสวนแบงในตลาดจีน สงผลใหทุเรียนไทยเจอกับความทาทาย

คร้ังสำคัญท่ีอาจทำใหไมสามารถครองใจชาวจีนไดอยางเต็มท่ี

ดังเชนท่ีผานมา 

ชาวจีนมีวิธีทานทุเรียนท่ีหลากหลาย 

พายไสเน้ือทุเรียน 

พุดด้ิงเน้ือทุเรียน

ซุปไกทุเรียน

ทุเรียนยาง

 แตนอกจากคุณภาพทุเรียนแลว การทำการตลาดในจีนก็มีความสำคัญไมแพกัน ประเทศไทยอาจจะใหความสำคัญกับปริมาณการสงออกและ

คุณภาพเปนหลัก แตการสรางแบรนดเปนส่ิงท่ีขาดไมไดหากตองการพัฒนาตอยอดข้ึนไปอีกข้ัน การมีแบรนดทุเรียนเปนของตนเองจะชวยเพ่ิม

มูลคาใหกับสินคา และสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภค ผูบริโภคจำนวนมากมักตัดสินใจซ้ือสินคาจากการดูแบรนดเปนหลัก หากการสรางแบรนด

ประสบความสำเร็จ จะมีผูบริโภคท่ีภักดีตอแบรนด มีการกลับมาซ้ือซ้ําและแนะนำตอ ปจจุบันผูประกอบการจีนหลายรายเร่ิมทำแบรนดทุเรียนไทย

เปนของตนเอง ซ่ึงหลายแบรนดประสบความสำเร็จและมียอดขายมากข้ึน หากทุเรียนไทยในตลาดจีนมีดีท้ังคุณภาพ ความปลอดภัย และมีการโปรโมต

ท่ีดีตอบโจทยความตองการของชาวจีนทุเรียนไทยยอมมีอนาคตท่ีสดใสอยางแนนอน
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หนุนปลูกกาแฟลดการนําเขา  : นายอภัย สุทธิสังข 
รองปลัด กษ.  เปนประธานการประชุมการสงเสริมการปลูก
กาแฟเพ่ือทดแทนการนําเขา ณ กระทรวงเกษตรฯ โดย
สงเสริมการปลูกกาแฟรวมกับพืชชนิดอ่ืนเพ่ือทดแทน
การนําเขา ไดแก การสงเสริมการปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีสวนยางพารา 
รวมถึงสงเสริมการปลูกกาแฟแทนการปลูกขาวโพดเล้ียง
สัตวบนดอยเพ่ือแกปญหาหมอกควัน (PM 2.5) พรอมมอบ
หมายใหสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
จัดทําโครงการวิจัยตนแบบการสงเสริมการผลิตกาแฟ
ทดแทนการนําเขาอยางครบวงจร

พัฒนาสับปะรดไทย :  นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัด กษ. 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนา
สับปะรด คร้ังท่ี 1/2566 ณ กระทรวงเกษตรฯ โดยท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบแตงต้ังคณะทํางานพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
พืชสับปะรด เพ่ือหาแนวทางในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย 
ท่ีใชกํากับดูแลระบบอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย และ
มอบหมายใหฝายเลขาฯ เสนอปลัด กษ. ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาสับปะรด ลงนามตอไป

กลาวถอยแถลงประชุมสมัชชาใหญ FAO :  นายเศรษฐเกียรติ 
กระจางวงษ รองปลัด กษ. ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนประเทศไทย 
รวมกลาวถอยแถลงในหัวขอแผนการบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศไทย ในการเขารวมการประชุมสมัชชาใหญ FAO 
สมัยท่ี พรอมกลาวเชิญชวนประเทศสมาชิก FAO เขารวมกิจกรรม 
Healthy Soils for Healthy Food and Nutrition ซ่ึงเปน
กิจกรรมยอยภายใตการประชุม Global Soil Partnership 
ในหัวขอ Spirit of Soils, Spirit of Partnership มีกําหนด
จัดข้ึนในวันท่ี 13 ก.ค. 2566 เพ่ือเปนการเสริมสราง
ความรวมมือดานการบริหารจัดการดินและน้ําอยางยั่งยืน 
และมุงสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยนืของ FAO 
ณ หองประชุม Plenary สํานักงานใหญ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ : นายพีรพันธ คอทอง 
รองปลัด กษ. เปนประธานการประชุมคณะทํางานกล่ันกรอง
การกํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ คร้ังท่ี 1/2566 ณ กระทรวง
เกษตรฯ โดยคณะทํางานกล่ันกรองฯ มีหนาท่ี วิเคราะหกล่ันกรอง
การกําหนดตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมายในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของกระทรวง กํากับ ติดตามและรายงานผล
การประเมินของกระทรวงและสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
รวมท้ังบูรณาการตัวช้ีวัดขององคการมหาชนท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแลของ รมว.เกษตรฯ กอนเสนอคณะกรรมการ
กํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาตอไป 
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? จากขาวโพด...สูกาแฟสรางปา 

“กาแฟนาน”
 เขาหัวโลน อีกหน่ึงความทาทายของจังหวัดนาน ดวยปญหา

พืน้ท่ีการเกษตรท่ีมีจำกัด และไมมีเอกสารสิทธ์ิ จึงเกิดการบุกรุก

พืน้ท่ีปาเพ่ือปลกูพืชเกษตรเชิงพาณิชย ท่ีใหผลตอบแทนในระยะ

เวลารวดเรว็ เชน ขาวโพดเล้ียงสัตว ท่ีมาพรอมกับการเผาตอซัง

ขาวโพดกอใหเกิดปญหาไฟปาหมอกควัน และฝุน PM 2.5 จาก

ปญหาดังกลาวทำใหจังหวัดนานตองหวนกลับมาหาวิธีการท่ีจะลด

ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางย่ังยืน

“กาแฟ” เปนอีกหน่ึงพืชท่ีถูกเลือกข้ึนมาเปนพืชทดแทนในพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดของจังหวัดนาน 

    นโยบายการพัฒนากาแฟจังหวัดนานจึงถูกนำมา

ขับเคล่ือนโดยเนนสงเสริมการทำเกษตรกรรมย่ังยืน 

การทำเกษตรกรรมในพืน้ท่ีโครงการจัดท่ีดินทำกิน

ใหชมุชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ภายใตนโยบาย BCG Model เพ่ือลด

พ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดเลีย้งสัตว โดยมีจดุมุงหมาย

คนอยูกับปาอยางย่ังยืน และตอบโจทยท่ีมีผลกระทบ

กับเศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชนไดอยางย่ังยืน 

ตอบโจทยสังคมโดยสมาชิกชุมชนสามารถดำรงชีวิต

ในวิถีด้ังเดิม รักษาอัตลักษณชาติพันธุไดตลอดไป 

และสุดทายอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได

อยางย่ังยืน

    ปจจุบันจังหวัดนานมีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟมากกวา 

12,000 ไร  มีท้ังกาแฟสายพันธุอาราบิกา และโรบัสตา 

แหลงปลูกกาแฟสำคัญของเมืองนานจะมีท้ังโซน

นานเหนือ ท่ีสวนใหญจะเปนกาแฟอาราบิกา ท่ีตองการ

ระดับความสูงกวาระดับนํา้ทะเลไมนอยกวา 800 เมตร 

ไดแก ดอยมณีพฤกษ อำเภอทุงชาง ดอยหวยขวาก 

ดอยหวยขาบ ดอยหวยโทน อำเภอบอเกลือ ดอยสะจกุ 

สะเก้ียง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดอยสันเจริญ น้ํากิ 

อำเภอทาวังผา กาแฟโรบัสตาท่ีหวยเลา อำเภอสองแคว 

และโซนนานใตท่ีเนนปลูกกาแฟโรบัสตา ไดแก เวียงสา 

นานอย แมจริม และดวย “นาน” มีภูมิประเทศ

สวนใหญเปนเทือกเขาสูง อากาศเย็นตลอดท้ังป 

ทำใหเมลด็กาแฟสกุชา ซ่ึงการสุกชาจะทำใหเก็บสาร

กาแฟไดดี สงผลใหไดเมล็ดกาแฟท่ีมีคณุภาพ รสชาติ

เปนเอกลักษณ

 สายพันธุกาแฟของจังหวัดนานมีสายพันธุพิเศษหลาย ๆ  สายพันธุ ท้ัง Gasha Cartimore Java 

Typica Yellow ซ่ึงแตละสายพันธุก็จะใหรสชาติและรสสัมผัสท่ีแตกตางกันไป ปจจุบัน “กาแฟนาน” 

จึงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง และเปนท่ียอมรับ การันตีโดยไดรับรางวัลการประกวดสุดยอด

กาแฟไทย 10 รางวัล สรางรายไดใหกับจังหวัดไมนอยกวา 300 ลานบาท 

เปนท่ียอมรับของตลาด เชน กาแฟไรดอยนาน
ผลิตภัณฑกาแฟภายใตนานแบรนด

จินตนา, ภคูอฟฟ, กาแฟเดอมง, ลาเปยนคอฟฟ, กาแฟบานหวยโทน, ล๊ัวะคอฟฟ, กาแฟภูพยัคฆ, 

กาแฟบานหวยขวาก และโรบัสตานานอย เปนตน

KM โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนาน

10



เปนท่ียอมรับของตลาด เชน กาแฟไรดอยนาน

KM โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด
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“ปราชญเกษตรของแผนดิน สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ป 2566”

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประกาศให นายเมธี 
บุญรักษ เกษตรกรอําเภอสุไหงโก-ลก เปน ปราชญเกษตรของแผนดิน 
สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป พ.ศ. 2566
 นายเมธี บุญรักษ ปจจุบันอายุ 63 ป จบการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชางยนต) อาศัยอยูบาน ซรายอ หมูท่ี 1 
ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีประสบการณ
ในการทํางานภาคการเกษตรยาวนานถึง 36 ป เปนผูดําเนินชีวิต
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนระยะเวลา 
26 ป และสามารถเปนแบบอยางแกผูอ่ืนได เดิม นายเมธี บุญรักษ 
ทํางานเปนนายชางยนตท่ีประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากหางไกล
และตองการใหเวลากับครอบครัว จึงเร่ิมวางแผนทําการเกษตร
ในเวลาท่ีหยดุกลับมาพักผอนท่ีบาน โดยทําการเกษตรบนพ้ืนท่ี
ท่ีเปนมรดกของพอและแม จํานวน 10 ไร แตไมประสบความสําเร็จ
เน่ืองจากไมมีความรูทางการเกษตร ประกอบกับดินมีสภาพปนทราย 
จึงเดินทางไปศึกษาศาสตรพระราชาจากศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในการพัฒนาพ้ืนท่ี แลวนํา
ความรูท่ีไดมาปรับใช ดวยการปลูกหญาแฝกเพ่ือปรับโครงสรางดิน 
ลดการพังทลายของหนาดิน เปนวัสดุคลุมดินเพ่ือรักษาความชุมช้ืน 

จนดินมีความอุดมสมบูรณ ตอมาในป 2546 จึงไดลาออก
กลับมาทําการเกษตรอยางเต็มตัว เร่ิมจากการปรับรูปแบบการผลิต
จากการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีเนนเฉพาะไมผล เปนรูปแบบการทํา
เกษตรกรรมยัง่ยนื โดยเร่ิมจากการทําเกษตรธรรมชาติ วนเกษตร 
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย ตามลําดับ 
จนไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย (Organic Thailand) 
และไดรับการรับรองการผลิตสินคาบงช้ีทางภูมิศาสตรลองกอง GI ตันหยงมัส 

ผลงานสรางคุณประโยชน 

โดยการทําการเกษตรตามรอยเทาพอหลวง ร.9 เทาท่ีตัวเอง
จะสามารถทําไดเกิดผลเชิงประจักษ ทํากิจกรรมหลายอยาง เชน 
การปลูกแฝก การบริหารจัดการน้ําดวยฝายชะลอน้ํา การปลูกปา 
3 อยาง ประโยชน 4 อยาง การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ 
ส่ิงเหลาน้ีสงผลใหเกษตรกรในชุมชนไดนําไปปฏิบัติจากการแนะนํา
และเกิดการแลกเปล่ียนสอบถามเรียนรูเปนเครือขายตามมา ซ่ึงกิจกรรม
ทางการเกษตรในพ้ืนท่ี จํานวน 10 ไร ประกอบดวย การปลูกขาว 
การปลูกพืชผักสมุนไพร (ผักเหรียง ผักหวานปา พริกไทยดํา กระชาย) 
การปลูกไมผล (ลองกอง 500 ตน มังคุด 180 ตน สละอินโด 300 ตน 
ฝร่ัง กาแฟ) การปลูกไมเศรษฐกิจ ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง    

KM โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส
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(สะเดา ยางนา ตะเคียน พะยอม มะคา สัก) กลางสวนมีคอกปศุสัตว 
สําหรับการเล้ียงสัตว (ไกไขและเปดไข) การเล้ียงปลา (ปลาทับทิม 
และปลาหมอไทย) การปลูกหญาแฝก การทําปุยอินทรีย การทํา
น้ําหมักชีวภาพ การเล้ียงไสเดือนเพ่ือนํามูลท่ีไดมาทําปุยหมัก 
การผลิตแหนแดงเพ่ือเปนอาหารไกและเปนปุยชีวภาพ การปองกัน
แมลงศัตรูพืชดวยวิธีเขตกรรมและชีวภัณฑ (เศษผัก ไขไก และ
ไสเดือนฝอย) รวมถึงการบริหารจัดการน้ํา (ฝายชะลอน้ํา แกมลิง 
คลองไสไก คลองบายพาส ระบบแอรเวยเพ่ือสงน้ําในระยะไกล 
และระบบน้ําเพ่ือสงน้ําข้ึนท่ีสูง) 

องคความรูท่ีโดดเดน 

คือ การบริหารจัดการ 3 ดาน ไดแก 1) ดิน : การหาวิธีการจัดทํา
ใหมีความพรอมท่ีจะนําไปสูการเจริญเติมโตของพืชและใหผลผลิต
ท่ีดีมีคุณภาพ 2) น้ํา : ทําใหดินมีความชุมช้ืนตลอดท้ังป มีแหลง
น้ําใชในการทํากิจกรรมดานการเกษตรอยางพอเพียง และ 3) 
ปาไม : ปลูกปาไมเพ่ือบังแดดยึดหนาดินสรางแหลงท่ีอยูอาศัย
ของส่ิงมีชีวิต มีการปลูกตนไม แนวผสมผสาน ตามความสูง
ตางระดับ เพ่ือการพ่ึงพาอาศัยกัน คํานึงถึงระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอมภายในแปลง มีการประยุกตและการบริหารจัดการ
ใชเทคโนโลยี ในการทําเกษตรอินทรีย ดังน้ี 1) มีการปลูกปา 
3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ซ่ึงเปนหลักเพ่ือปฏิบัติในการอนุรักษ
ดิน น้ํา และฟนฟูทรัพยากรปาไมควบคูกับความตองการดาน
เศรษฐกิจ 2) การปลูกหญาแฝกรอบ ๆ โคนตน เพ่ือปรับปรุง
และอนุรักษความสมบูรณของดิน 3) การเล้ียงสัตวเพ่ือนํามูล
ท่ีไดมาทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 4) การเล้ียงไสเดือน และ
การใชไสเดือนฝอยพันธุไทย ในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
และ 5) การผลิตและการขยายแหนแดง เพ่ือเปนปุยชีวภาพ 
มีกลุมเครือขายการพัฒนาเช่ือมโยงระหวางชุมชน ทองถ่ิน และ
ระหวางภูมิภาค การรวมกลุมของเครือขายของศูนยเครือขาย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก 
(ศพก.อ.สุไหงโก-ลก) เปนวิทยากรในการอบรมถายทอดความรู 
และเปนท่ีศึกษาดูงานใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน 
นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ ท้ังในประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย 
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